

คนสงขลาเสี่ยงติดเหล้า

เหตุของหนีภาษีทะเลลัก ราคาถูก หาซื้อง่าย

นางสาวกนิษฐา ไทยกล้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ธิดา หมึกทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สำรวจเรื่อง 'สุรานอกระบบภาษีตามแนวชายแดนไทย' เกี่ยวกับการสถานการณ์การค้า การเคลื่อนไหวตลาด การกระจายตัวจุดจำหน่าย การเข้าถึง พฤติกรรมการดื่ม และผลกระทบและปัญหาการดื่มสุรานอกระบบภาษีตามแนวชายแดนไทย สุรานอกระบบภาษีตามแนวชายแดนไทย ใน 5 พื้นที่ชายแดนของไทย

ในภาพรวม สถานการณ์การจับกุม หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวนผู้ลักลอบ ผู้หลีกเลี่ยงเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 มูลค่าการหลีกเลี่ยงเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเท่าตัว ในขณะที่มูลค่าของการลักลอบมีแนวโน้มลดน้อยลงจากปี พ.ศ.2560 โดยสุราเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีการลักลอบ การหลีกเลี่ยงมากกว่าไวน์และเบียร์ และเมื่อเทียบกับภาคอื่น ๆ พื้นที่ความรับผิดชอบของสรรพสามิต ภาค 9 มีการจับกุมมากที่สุด

จากชายแดนภาคใต้สู่เหนือ อีสาน

จุดจำหน่ายและการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกระบบภาษีมักมากในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนีภาษีส่วนมากจะเข้ามาทางชายแดนทางภาคใต้เพื่อส่งมาจำหน่ายในประเทศไทย บางส่วนส่งผ่านไปยังประเทศชายแดนทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ปัจจัยส่วนใหญ่มาจากการที่เป็นพื้นที่ชายแดนที่สามารถเดินทางข้ามมาได้ การเดินเข้าออกเป็นประจำ เจ้าหน้าที่เป็นการเปิดช่องทางการลักลอบและหลีกเลี่ยงเข้ามาได้โดยสะดวกในหลายรูปแบบ ดังนี้

- กองทัพมดแบบเดินชนสามารถพบเห็นทั่วไปตามแนวชายแดนเพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนีภาษีมากกว่าปริมาณที่กฎหมายกำหนด
- การลักลอบในช่วงเวลากลางคืนตามแนวแม่น้ำหรือทะเลแล้วนำมาเก็บรวบรวมไว้ ณ สถานที่ต่าง ๆ เช่น บ้านคน สวน ไร่ เป็นต้น รวบรวมได้จำนวนหนึ่งก็จะลำเลียงไปยังพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ทางถนนด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีการจัดขบวนรถนำทางเพื่อเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่ระหว่างทาง



ร้อยละความเสี่ยงที่ได้รับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำแนกตามพื้นที่

- การขอความอนุเคราะห์ข้าราชการ นักธุรกิจ นักการเมือง ช่วยเปิดทางอำนวยความสะดวกในการขนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากประเทศเพื่อนบ้าน
- พ่อค้ากลางเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนีภาษีจากที่มงานนำเข้ามาเพื่อมาส่งต่อให้ผู้ซื้อทั้งรายปลีกและเพื่อจำหน่ายต่อ

ลักลอบซื้อง่าย ราคาถูก

ส่งผลคนสงขลาเสี่ยงติดเหล้า

ชนิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนีภาษีที่นิยมดื่มในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่คือ สุราสี สุราแดง ร้อยละ 32.4 เหตุผลที่ทำให้เลือกซื้อ/ดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนีภาษี ส่วนใหญ่เนื่องจากราคาถูก ร้อยละ 52.4 โดยกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่มีความเสี่ยงได้รับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตรายและดื่มแบบติด ร้อยละ 42.3 มากกว่ากลุ่มตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ร้อยละ 29.9 และพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร้อยละ 27.0